

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2558

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

วิสัยทัศน์ “ดร.วิโรจน์ สันติประภาพร” กับภารกิจท้าทายขับเคลื่อนนโยบายการเงิน!



ขวบเดือนในตำแหน่ง “ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย” (ธปท.) ของ “ดร.วิโรจน์ สันติประภาพร” ผู้ว่าการหนุ่มไฟแรงที่รับไม้ต่อมาจาก “ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล” นั้น “เขา” เป็น 1 ในความหวังที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผ่านการดำเนินนโยบายทางการเงิน นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน และการกำกับดูแลสถาบันการเงิน ขณะเดียวกัน ยังต้องทำหน้าที่เป็น “กองหลัง” ดูแลรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยด้วยท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ยังอยู่บนความถดถอยและเปราะบาง “ทีมเศรษฐกิจ” มีโอกาสสัมภาษณ์ ดร.วิโรจน์ ถึง “แนวคิด” และทิศทางการทำงานภายใต้แรงกดดันและเสียดทานทั้งจากเศรษฐกิจภายในและภายนอก ขณะที่ตลาดเงินตลาดทุนของโลกเต็มไปด้วยความผันผวนและยากที่จะคาดการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งได้

ในอีกแง่มุมหนึ่ง เราอยากให้ท่านผู้อ่านทำความรู้จักกับมุมมองและวิสัยทัศน์ของ ผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศที่ดูเหมือนเขาจะอายุน้อยที่สุดเป็นลำดับที่ 5 ในบรรดาผู้ว่าการธนาคารกลางทั้งหมดที่เคยมีมา

นโยบายการเงินไม่ใช่ “กองหน้า”

“ดร.วิโรจน์” เริ่มต้นบทสัมภาษณ์ “ทีมเศรษฐกิจ” ด้วยคำถามยอดฮิตหลังจากเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าการ ธปท. “คนใหม่” ที่ว่า ได้เจออะไรที่ “เซอร์ไพรส์” ที่ต้องปรับเปลี่ยนหรือทำอะไรใหม่ในแง่ของนโยบายหรือไม่?

“คำตอบของเราอาจจะแตกต่างจากสิ่งที่คนทั่วไปคาดหวัง ไม่เหมือนการปรับเปลี่ยนทางการเมือง เมื่อมีการเปลี่ยนเจ้ากระทรวงใหม่ เปลี่ยนรัฐบาลใหม่ก็จะมีนโยบายใหม่ๆ เข้ามา โดยถ้าเป็นช่วงที่มีการเลือกตั้งก็จะมีนโยบายที่เราหาเสียงไว้ที่ต้องมาทำใหม่ แต่การทำงานของ ธปท. มีความเป็นมืออาชีพสูงมากและมีความเป็นสถาบัน”

นอกจากนั้น ผมโชคดีที่มีความต่อเนื่อง เพราะนั่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มาแล้วประมาณปีเศษ และได้อยู่ในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย (กทช.) ด้วย ดังนั้น ทำให้เข้าใจในภาวะเศรษฐกิจและเห็นนโยบายการเงินที่ กนง.ร่วมกันทำมาตลอด “นโยบาย

การเงิน” จึงไม่มีเซอร์ไพรส์ แนวทางและทิศทางในการดำเนินนโยบายการเงินยังคงต่อเนื่องจากที่ กนง.ตัดสินใจในช่วงที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม ด้านภาวะเศรษฐกิจของประเทศ วันนี้เราสบายใจได้มากขึ้น ด้านหนึ่งการขยายตัวทางเศรษฐกิจ “กลไกทางด้านการคลัง” เริ่มมีบทบาทเพิ่มมากขึ้น โดยเริ่มเห็นผลจากการทำงาน ตั้งแต่ทีมเศรษฐกิจชุดที่ผ่านมา และทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ที่มารับไม้ต่อ กลไกที่พยายามอัดฉีดเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจ มีความชัดเจนว่าเงินได้ออกไปสู่ระบบ ขณะที่แผนการลงทุนต่างๆ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญมากขึ้น

ผู้ว่าการ ธปท.ให้มุมมองต่อว่า ในสภาวะการณ์นี้ “นโยบายการเงินไม่ใช่กลไกที่จะเป็น กองหน้า” นโยบายอื่นจะเป็นกองหน้าในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แต่เราจะรักษาให้มั่นใจว่า “บรรยากาศทางการเงินของประเทศ และเสถียรภาพของประเทศ” เอื้อต่อการฟื้นตัวและขยายตัวของเศรษฐกิจได้ ดังนั้น ไม่ได้คาดหวังว่านโยบายการเงินจะมี “บิกเซอร์ไพรส์” แต่สบายใจได้ว่า นโยบายการเงินและการคลังจะประสานงานกัน เดินไปด้วยกันได้เป็นอย่างดี

อีกเรื่องทีถือว่าสบายใจ คือ “เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ” เพราะความกังวลใน 3 ด้าน ด้านแรกคือ เสถียรภาพด้านราคา ด้านที่ 2 เสถียรภาพด้านต่างประเทศ และด้านที่ 3 เสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน “วันนี้ทั้ง 3 ด้านนี้ ยังไม่มีอะไรที่มีแรงกดดัน ที่ทำให้เราจำเป็นต้องดึง “เบรกมือ” แรงๆ”

“เสถียรภาพด้านราคา” ปัจจุบันเราอยู่ในภาวะที่ราคาน้ำมันที่ลดต่ำลงต่อเนื่อง ทำให้อัตราเงินเฟ้อไม่ได้เป็นความเสี่ยง แต่กลับจะเป็นข้อกังวลด้วยซ้ำไปว่า ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ของเราบางตัวที่ลดต่ำลงในขณะนี้ จะมีผลต่อบางภาคเศรษฐกิจของไทย เช่น ภาคการเกษตร

ด้านที่ 2 “เสถียรภาพด้านต่างประเทศ” เรามีทุนสำรองทางการระหว่างประเทศในระดับที่สูงเมื่อเทียบกับหนี้ต่างประเทศระยะสั้นที่มีอยู่แค่ 1 ใน 3 ภาคธุรกิจก็ไม่ได้พึ่งเงินตราต่างประเทศมากนัก นอกจากนี้ เราเป็นประเทศนำเข้าน้ำมัน เมื่อราคาน้ำมันลดต่ำลงดุลบัญชีเดินสะพัดจะเกินดุล โดยสิ้นปีนี้คาดว่าจะเกินดุลสูงถึง 6% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) หรือ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

“จุดนี้เป็นกันชนของเราในด้านเสถียรภาพต่างประเทศ แม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในอนาคต มีเงินไหลเข้าไหลออกผันผวนบ้าง แต่จะไม่ทำให้เรามีปัญหาเสถียรภาพ”

“เสถียรภาพด้านที่ 3 ระบบสถาบันการเงิน” คือ ในช่วงที่ผ่านมา ธปท.ใช้แนวทางการกำกับดูแลอย่างระมัดระวัง แม้ในช่วงที่เศรษฐกิจดีจะส่งเสริมให้ธนาคารพาณิชย์เพิ่มทุน และกันสำรองหนี้ตามเกณฑ์ของ ธปท.เพิ่มขึ้น

“วันนี้หนี้ไม่พ้นที่หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) จะเพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว แต่ฐานะธนาคารพาณิชย์สัดส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงยังถือว่าเป็นอัตราที่สูงมากติดอันดับต้นๆของโลกที่ 16-17% เงินสำรองหนี้ของธนาคารพาณิชย์อยู่ในระดับสูง หนี้เอ็นพีแอลไม่ได้กระโดดขึ้นจนน่าตกใจ”

เศรษฐกิจไทยกับ New Normal

แต่ “ในระยะปานกลาง” มีเรื่องที่ต้องกังวลอยู่บ้าง ทั้งการเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เรื่องแรก “ผลจากอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำๆมาเป็นเวลานาน” ทำให้ต้องติดตามว่าจะกระทบต่อฐานเงินออมของประเทศในระยะยาวอย่างไร รวมทั้งต้องติดตาม “พฤติกรรมการลงทุนเพื่อแสวงหากำไร” โดยไม่คำนึงถึงความเสี่ยงของนักลงทุนที่มีมากขึ้นด้วย เพราะภายใต้การออมรูปแบบปกติที่มีผลตอบแทนที่ต่ำมาก ทำให้มีพฤติกรรมของนักลงทุนออกไปหาแหล่งลงทุนแปลกๆ มากขึ้น

“จริงอยู่นักลงทุนเริ่มมีความเข้าใจมากขึ้นในการเลือกลงทุนมากขึ้น แต่ขณะเดียวกันเราก็ยังได้ยินข่าวนักลงทุนนำเงินออมไปฝากในต่างประเทศเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงๆ ซึ่งเขาต้องเข้าใจความเสี่ยงที่มีมากขึ้น ขณะที่ภาพสะท้อนจากศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) ยังพบว่าประชาชนที่ไม่มีความเข้าใจเรื่องบริการทางการเงิน ไม่เข้าใจเรื่องการคำนวณอัตราดอกเบี้ยอีกมาก และเมื่อไม่เข้าใจในเรื่องความเสี่ยง ทำให้หลงเชื่ออะไรได้ง่ายๆ”

ขณะเดียวกัน “ความเสี่ยงของประเทศไทยในระยะปานกลาง” ยังมีอีกเรื่องที่สำคัญ คือ “เสถียรภาพของการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไป” ที่จะทำอย่างไรที่เศรษฐกิจไทยจะมีอัตราการเติบโตสูงกว่าที่เป็นอยู่ เพราะหากดูศักยภาพในการเติบโตของเศรษฐกิจไทย ในยุคก่อนปี 2533 ศักยภาพในการโตของประเทศเราสูงมากถึง 8-9% ต่อจากนั้นขยับลงมาที่การขยายตัวได้ 4-5% แต่ในขณะนี้กลับลดลงเหลือ 3-4%

วันนี้ เราพูดถึงถึง “New Normal” หรือสถาปัตยกรรมทางเศรษฐกิจใหม่ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ทั้งส่วนของเศรษฐกิจโลก รวมทั้งโครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทย และมีคนมองว่า ภายใต้ New Normal เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวเพิ่มขึ้นได้เฉลี่ย 2-3% ต่อปี

“การขยายตัวเฉลี่ยต่ำๆ 2-3% ในระยะต่อไปนั้นสามารถเกิดขึ้นกับประเทศไทยได้ ถ้าเราปล่อยไปอย่างนี้โดยไม่ทำอะไรเลย แต่เป็นภาพที่เราควรยอมรับไหม เราไม่ควรยอมรับเพราะในภาวะที่ประเทศคู่แข่งเขาโตได้มากกว่านี้ การขยายตัว 2-3%ของเราจะอยู่ไม่ได้”

เพราะเมื่อตลาดเพื่อนบ้านขยายตัว ประชากรเขาขยาย และเศรษฐกิจเขามีการขยายเพิ่มขึ้น การลงทุนใหม่ๆ เทคโนโลยีใหม่ๆ ก็จะไม่มาเมืองไทย จากการขยายตัว 2-3% ในวันนี้ ในระยะต่อไป “New New Normal” ในอีก 5 ปีข้างหน้าเราอาจจะขยายตัวเฉลี่ยได้เหลือ 1% ต่อปีก็ได้ ก่อนหน้านี้ “ผู้ว่าฯ ประสาร ไตรรัตน์วรกุล” อดีตผู้ว่าการ ธปท. ได้พูดชัดเจนว่า “เราต้องวิ่งเพื่อรักษาจุดยืนเดิมของเรา” เพราะคนอื่นเขาวิ่งเร็วมาก ในช่วงที่ผ่านมาเราเห็นการปฏิรูปมากมายรอบบ้านเรา เห็นการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจในจีน อินเดีย เวียดนาม และประเทศที่เจริญที่สุดในยุโรป แม้แต่ 12 ประเทศที่อยู่ในความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (TPP) ทุกคนต้องวิ่งเพื่อให้ได้ตามมาตรฐาน TPP ที่ตกลงกันไว้

“ทุกคนกำลังวิ่ง ถ้าเราบอกว่าเรายอมรับ New Normal ใหม่เป็นอย่างนี้ และทำใจที่เห็น New Normal ของเราที่ 2-3% เราจะรักษาสถานภาพไว้ได้ยากในระยะยาว”

ส่งออกไทยบน “สงครามค่าเงิน”

มาถึงแนวทางการดูแลอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทและเงินทุนเคลื่อนย้าย “ผมว่าภาพข่าวที่สื่อถึง “สงครามค่าเงิน” ซึ่งทุกประเทศแข่งกันทำให้ค่าเงินอ่อน อาจสร้างความหนักอึ้งเกินความเป็นจริง และสร้างความตื่นตระหนก เพราะเหมือนคนตั้งใจมารบกัน และไม่มีที่สิ้นสุด” ดร.วิโรจน์ให้ความเห็น ส่วนหนึ่งเพราะความพยายามทำให้ค่าเงินอ่อนค่าลงนั้น มีบทเรียนมาแล้วว่า การที่ทุกประเทศตั้งใจแข่งกันลดค่าเงิน จะไม่มีใครได้ประโยชน์ แต่จะเกิดภาวะเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเต็มไปหมด

“ในขณะนี้เราเห็นสกุลเงินทั่วโลกมีทั้งอ่อนค่าและแข็งค่าในทิศทางแตกต่างกัน เพราะมีปัจจัยพิเศษในแต่ละประเทศ และมีกลไกตลาดเข้ามากำหนดในเรื่องค่าเงิน และค่าเงินที่อ่อนลงในหลายๆประเทศ เป็นผลพลอยได้จาก “นโยบายการเงินที่เป็นลักษณะการผ่อนคลายเชิงปริมาณหรือคิวอี” ซึ่งอาจจะแตกต่างจากในอดีตที่เป็นการแข่งกันลดค่าเงินกันจริงๆ ซึ่งเป็นการลดจากระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่ (Fixing)”

นอกจากนั้น ค่าเงินอ่อนก็เป็นความเสี่ยงของระบบเช่นกัน ยิ่งไปกว่านั้น หากมองไปว่าจะเกิด “สงครามค่าเงิน” ทุกประเทศจะทำให้ค่าเงินอ่อน “ผู้นำเข้าส่งออกจะเกิดความชะล่าใจว่า การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนจะเป็นไปในทิศทางเดียว และไม่ปิดความเสี่ยง ทั้งที่ความจริงสถานการณ์มีความผันผวนสูงมาก”

ในช่วงที่ผ่านมาเราเห็นตั้งแต่ตอนที่ผู้ส่งออกของเราปิดความเสี่ยงต่อเนื่อง แต่เมื่อค่าเงินอ่อนเราเห็นผู้ส่งออกเลิกปิดความเสี่ยง เพราะมีภาพในใจว่า ค่าเงินจะไหลต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด พอค่าเงินบาทตั้งขึ้นมาจาก 36.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ขึ้นมาเป็น 35.50 บาท จากความผันผวนของปัจจัยต่างประเทศก็รีบกลับมาปิดความเสี่ยงมากขึ้น

“การปิดความเสี่ยง” ผมมองว่าเป็นเรื่องสำคัญในการทำธุรกิจ ธุรกิจการเงินระหว่างประเทศสมัยใหม่ ไม่ว่าจะอยู่ขาไหนก็ตาม เพราะกลไกตลาดมีอิทธิพลมาก และไม่ใช่ว่าธนาคารกลาง หรือ ธปท.จะสวนทางตลาดได้ สิ่งที่ ธปท.ทำได้เป็นนโยบายการเงิน และดูแลไม่ให้ความผันผวนกระทบกับธุรกรรมเอกชน และเศรษฐกิจที่แท้จริงเท่านั้น

ส่วน “ค่าเงินบาท” เสียเปรียบในการส่งออกหรือไม่ ดร.วิโรจน์กล่าวว่า บางอุตสาหกรรมที่เราแข่งกับเพื่อนบ้าน หรือราคาสินค้าโภคภัณฑ์เราอาจจะเสียเปรียบ แต่ภาพรวมเมื่อเทียบประเทศคู่แข่งจากดัชนีค่าเงินบาทที่แท้จริง (NEER) ค่าเงินบาทค่อนข้างอ่อนเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งอื่น ยกเว้นถ้าเทียบกับมาเลเซีย อินโดนีเซีย บราซิล หรือรัสเซีย ซึ่งมีปัจจัยพิเศษในประเทศค่าเงินบาทแข็งกว่า แต่การส่งออกของไทยที่ติดลบ ไม่ได้มีผลจากค่าเงินบาทแข็งอย่างเดียว มีปัจจัยราคาสินค้าที่ลดลงมาก โดยเฉพาะราคาน้ำมันสำเร็จรูป ราคายาง ราคาสินค้าอิเล็กทรอนิกส์

สู่ยุคธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์!

สำหรับ อีกหน้าที่ของ ธปท. “การกำกับดูแลระบบสถาบันการเงิน” ซึ่งที่ผ่านมาคนมักก็จะบอกว่า ธปท.ดูแลดีอยู่แล้วไม่ได้ดูแลผลของสถาบันการเงินต่อระบบเศรษฐกิจ ผู้ว่าการ ธปท.ชี้แจงว่า ในส่วนสินเชื่อยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องโตประมาณ 5.7-5.8% แม้ว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวและเมื่อรวมกับตราสารหนี้ที่ภาคเอกชนออกในช่วงที่ผ่านมา ในภาพรวมการปล่อยสินเชื่อจึงไม่ได้

เป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ แต่ในส่วนของ “ผู้ฝากเงินต้องยอมรับว่า อัตราดอกเบี้ยเงินฝากในขณะนี้ต่ำมาก” ซึ่งในระยะปานกลางต้องติดตามว่าอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำเป็นเวลานานจะกระทบกับฐานเงินฝากของประเทศหรือไม่ แต่ในระยะสั้น ๆ เราได้เห็นการโยกเงินจากไปสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สัดส่วนเงินฝากเมื่อเทียบกับระบบการเงินลดลงเรื่อยๆ

“ผมคิดว่าอย่างหนึ่งที่ ธปท.ทำได้ และเป็นส่วนหนึ่งในแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินฉบับที่ 3 คือ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์การออมระยะยาวมากขึ้น เป็นการออมที่เจาะจง การออมระยะยาว การออมของผู้สูงอายุมากขึ้น เช่น ส่งเสริมการเข้าถึงพันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนการออมภาคบังคับ และการออมที่เป็นสถาบันมากขึ้น เช่น กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมากขึ้น โดยหลายๆผลิตภัณฑ์ยังมีโอกาสที่จะเติบโตมากกว่าขณะนี้ได้ หรือแม้แต่ธุรกิจประกันชีวิต เป็นอีกทางเลือกในการเพิ่มการออมระยะยาวที่สำคัญของประเทศ”

ผู้ว่าการ ธปท.ยอมรับว่า “ดอกเบี้ยเงินกู้ และเงินฝากที่ประกาศ “ห่างกันมาก” ซึ่งต้องดูลดลงไปในต้นทุน และการปล่อยสินเชื่อจริงของธนาคารพาณิชย์ แต่อีกส่วนที่ทำให้ธนาคารพาณิชย์มีกำไรสูงในระยะที่ผ่านมา เป็นผลจากค่าธรรมเนียมการให้บริการ และค่าธรรมเนียมระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มสูงขึ้น” เขากล่าวด้วยว่า “โจทย์นี้จะช่วยประชาชนได้อย่างไรบ้างเป็นเรื่องที่คิดอยู่ และเป็นโจทย์ที่ยาก” แต่ระยะหลังๆ จะเห็นบทบาทที่ ธปท.เข้าไปดูแลค่าธรรมเนียมมากขึ้น โดยพยายามที่จะส่งเสริมให้มีการแข่งขัน และทำให้ประชาชนได้ค่าธรรมเนียมในระดับที่มีความเหมาะสม ซึ่งแผนของ ธปท.ในระยะต่อไป คือ การเข้าไปสู่ระบบการเงินอิเล็กทรอนิกส์ และส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้ธุรกรรมชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ซึ่งเป็นระบบที่ต้นทุนทางการเงินถูกที่สุด

โดย ธปท.จะพยายามให้เกิดการแข่งขัน และเกิดทางเลือกให้กับประชาชนมากขึ้น ขณะเดียวกันการเร่งสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และมาตรฐานในระบบการชำระเงินของไทย จะส่งผลให้ค่าธรรมเนียมจะเริ่มลดลงได้ โดยโจทย์ใหญ่ คือ ทำให้ค่าธรรมเนียมกับต้นทุนมันสะท้อนไปด้วยกัน รวมทั้งส่งเสริมให้มีผู้เล่นผู้ประกอบการในระบบมากขึ้น โดยเราจะเริ่มเห็นบทบาทของบริษัทให้บริการสินเชื่อที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (นอนแบงก์) เพิ่มขึ้น

“ระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ที่กำลังเกิดขึ้น จะรองรับการเงินอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาล รวมถึงทำเพื่อใช้แทนเงินสดในอนาคต ช่วยลดต้นทุนการชำระเงินจากในปัจจุบัน และเมื่อสร้างมาตรฐานระบบการชำระเงินของไทยเองได้ การทำให้ทุกบัตรอ่านกันได้ คู่กันได้ เชื่อมโยงกันได้ ส่วนนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ และในที่สุดระบบตัวรวมที่อยากจะทำก็ทำได้ ในที่สุด เราอาจจะไปกรมที่ดินโดยไม่ต้องพกเงินไปโอนที่ดิน แต่ใช้บัตรเดบิตรูตได้ หรือสามารถซื้อสินค้า จ่ายภาษีได้ผ่านบัตรเดียว สร้างประโยชน์ให้กับระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นมาก”

10 ข้อ ที่จะทำให้คุณรู้จัก ผู้ว่าการวิโร ไท มากขึ้น

1 ดร.วิโรไท เกิดเมื่อวันคริสต์มาส (25 ธันวาคม) ปี พ.ศ. 2512 เป็นบุตรคนกลางในจำนวนพี่น้อง 3 คนของพลตำรวจเอก ประทีป สันติประภพ อดีตอธิบดีกรมตำรวจ และคุณกฤษณา สันติประภพ

2 ในวัยเพียง 18 ปีเศษ ดร.วิโรไท จบปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1 ได้รับพระราชทานรางวัลทุนภูมิพลในฐานะที่ทำคะแนนได้สูงสุดในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ในช่วงที่เป็นนักศึกษายังได้รับรางวัลเรียนดี และรางวัลนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยจากการทำกิจกรรมด้วย

3 ดร.วิโรไท ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดลไปศึกษาต่อจนจบปริญญาโทและปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา และเป็นดุษฎีบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตร์เมื่ออายุเพียง 24 ปี โดยทำวิทยานิพนธ์ เรื่องการเปิดเสรีทางการเงินในเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ (Financial Liberalization in East and Southeast Asia) กับ ศาสตราจารย์ Dwight Perkins และ Richard Cooper นักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำของฮาร์วาร์ด

4 หลังจบการศึกษา ดร. วิโรไท เข้าทำงานที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ทำหน้าที่ให้คำปรึกษารัฐบาลและธนาคารกลางของประเทศสมาชิก โดยเฉพาะประเทศที่ประสบปัญหาวิกฤติด้านเศรษฐกิจและวิกฤติสถาบันการเงิน และทำงานวิจัยเกี่ยวกับบทบาทของธนาคารกลางและการดำเนินนโยบายการเงินในมิติต่าง ๆ

5 พ.ศ. 2540 ได้ลาพักจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ กลับมาเป็นผู้อำนวยการร่วม สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ ของกระทรวงการคลัง มีบทบาทสำคัญในการผลักดันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและมาตรการแก้ไขปัญหาระบบสถาบันการเงินในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ 'ต้มยำกุ้ง'

6 ด้านธุรกิจ เคยเป็นผู้บริหารระดับสูงของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนชั้นนำอีกหลายแห่ง

7 ด้านกิจกรรมเพื่อสังคม ดร.วิโรไท มีความสนใจเรื่องการศึกษา พุทธศาสนา และการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการพัฒนาชนบท ท่านเป็นกรรมการของมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ ประธานชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล กรรมการและற்றுณีกของมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ กรรมการบริหารของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรรมการของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และกรรมการของมูลนิธิมั่นพัฒนา และเคยเป็นที่ปรึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เป็นกรรมการกำกับกิจการขององค์การอนามัยโลก รวมถึงเป็นกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ (คนร.) หรือ 'ซูเปอร์บอร์ด'

8 ได้รับเลือกเป็น Eisenhower Fellow ในปี พ.ศ. 2557 และเคยได้รับคัดเลือกจากนิตยสาร The Asian Banker ให้เป็นหนึ่งใน 50 ของนักการเงินการธนาคารรุ่นใหม่ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และตะวันออกเฉียงใต้ด้วย

9 ณ วันเข้ารับตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2558 ผู้ว่าการ วิโรไท มีอายุ 45 ปี 9 เดือนเศษ ถือเป็นผู้ว่าการ สปท. ที่มีอายุน้อยที่สุดเป็นลำดับที่ 5 ต่อจากผู้ว่าการ เสริม วิจิฉัยกุล (39 ปี) ผู้ว่าการป๋วย อึ๊งภากรณ์ (43 ปี 2 วัน) พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย (43 ปี 6 เดือน) และผู้ว่าการ เสนาะ อุณาอุล (43 ปี 10 เดือน)

10 ดร.วิโรไท เป็นคนชอบเดินทาง ชอบเที่ยวสถานที่เชิงประวัติศาสตร์ และการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ มากกว่าเมืองที่เจริญด้านเทคโนโลยีและวัตถุ การเดินทางของท่าน เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดบทความคอลัมน์ 'เศรษฐศาสตร์พเนจร' ซึ่ง ดร.วิโรไท ได้ร่วมเล่นบทความต่าง ๆ เป็นหนังสือชื่อ 'เศรษฐศาสตร์มีจริต' และ 'มรดกเธอประเทศไทย'



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก

ไฟก่สงงานวิจัยภาคการเกษตรแนวทางแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน : ดลมนัส กาเจระายงาน



หากดูตัวเลขของงบประมาณที่ใช้ในลักษณะบูรณาการ เรื่องการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ดูเหมือนว่ารัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะให้ความสำคัญด้านงานวิจัยมากที่สุดกว่าทุกรัฐบาลที่ผ่านมา โดยในปีหนึ่งงบประมาณการวิจัยกว่า 2.5 หมื่นล้านบาท หรือ 0.37 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) และเพิ่ม 0.43 ในปีถัดไป มีเป้าหมายของงบประมาณด้านการวิจัยให้ได้ 1% ในปี 2562

สำหรับงบประมาณที่จะใช้ในภาคการเกษตรนั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) จะเป็นแม่ข่ายหลัก อาทิ งานวิจัยข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา อ้อยและน้ำตาล ปาล์มน้ำมัน พืชสวน/พืชไร่ สัตว์เศรษฐกิจ พลาสติกชีวภาพ สมุนไพร เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเอสเอ็มอีนวัตกรรมเพื่อชุมชน ที่เหลือเป็นงานด้านอื่น นอกจากนี้ยังมีโครงการทำทนายไทย เน้นในเรื่องของ อาหารและการเกษตร เช่น การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารไทยในเวทีโลก พลังงานและสิ่งแวดล้อม หวังที่จะให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิตพลังงานชีวภาพ และด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เป็นต้น

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยืนยันภายหลังเป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดผลงานวิจัยภายใต้แนวคิด “50 ปี เส้นทางวิจัย ผลงานก้าวไกล เกษตรไทยยั่งยืน” ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี อ.อุทัย จ.สุพรรณบุรี เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า รัฐบาลชุดนี้ให้ความสำคัญในงานด้านการวิจัยค่อนข้างมาก โดยในปีนี้มีงบประมาณด้านการวิจัยของประเทศในภาพรวมกว่า 2.5 หมื่นล้านบาท อย่างที่ไม่เคยมีในรัฐบาลไหนมาก่อน ดังนั้นได้เน้นย้ำทุกหน่วยงานในกระทรวงเกษตรฯ จะต้องส่งต่องานวิจัยไปให้เกษตรกรนำไปปฏิบัติได้จริง

ส่วนการจัดงานวันถ่ายทอดผลงานวิจัยของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี ในครั้งนี้ นับเป็นการแสดงผลงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของเกษตรกรอย่างแท้จริง เนื่องจากตลอดระยะเวลาอันยาวนานถึง 50 ปี ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมวิชาการเกษตร ที่ได้สร้างผลงานวิจัยและพัฒนาด้านพืชไร่ ที่เผยแพร่ผลงานวิจัยไปสู่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง และมีการปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ออกสู่เกษตรกร

จำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ถั่วเขียว 2 พันธุ์ พันธุ์อ้อย 18 พันธุ์ และพันธุ์ข้าวฟ่าง 4 พันธุ์ ทั้งยังมีผลงานวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันกำจัดศัตรูอ้อยและประดิษฐ์คิดค้นเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อใช้ในไร่อ้อยอีกด้วย

“ตอนนี้ถือเป็นเพียงจุดเริ่มต้น แต่หลังจากนี้ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง กระทรวงเกษตรฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดลงพื้นที่ติดตาม ช่วยเหลือ และสนับสนุนเกษตรกรในการนำองค์ความรู้ไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ในศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีอยู่ทุกอำเภอจำนวน 882 ศูนย์ ซึ่งจะเป็นเครือข่ายที่ช่วยให้ความรู้และคำแนะนำแก่เกษตรกรได้เป็นอย่างดี” พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

ด้าน นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวในงานเดียวกันว่า ปี 2559 กระทรวงเกษตรฯ ได้ประกาศเป็นปีแห่งการลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสการแข่งขันภาคเกษตรสำหรับกรมวิชาการเกษตรมีแผนเร่งนำผลงานวิจัยด้านพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งด้านปัจจัยการผลิต การเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด เพื่อให้สินค้าเกษตรไทยสามารถแข่งขันได้

นอกจากนั้นกรมวิชาการเกษตรยังมุ่งสู่ความเป็นเลิศหรือเป็นหนึ่งในหนทางวิจัยด้านพืชและเครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศ โดยเน้นให้นักวิจัยวางแผนและตั้งเป้าหมายวิจัยให้ชัดเจน และต้องทราบถึงปัญหาที่เกษตรกรกำลังเผชิญอยู่ ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและตรงกับความต้องการของเกษตรกร ที่สำคัญยังมุ่งให้บริการข้อมูลทางวิชาการด้านพืชไปสู่เกษตรกรและผู้ประกอบการ สามารถนำผลงานวิจัยไปต่อยอดและใช้ประโยชน์ได้จริงด้วย

อย่างไรก็ตาม ในมุมมองของนักวิชาการ อย่าง รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ผู้ซึ่งคลุกคลีและสนับสนุนงานวิจัยด้านการเกษตรจนสามารถนำผลงานวิจัยด้านการเกษตรที่ สวก.สนับสนุนงบประมาณ เข้าสู่ปฏิบัติจริงมากที่สุดในช่วงที่ผ่านมา มองว่า ที่ผ่านมาในทุกรัฐบาลล้วนแล้วแต่บอกว่าให้ความสำคัญกับเรื่องการวิจัยและยินดีให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ แต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วงบประมาณการวิจัยก็ดูเหมือนไม่ได้ขยับขึ้นตามที่ควรจะเป็น

ผลที่เกิดขึ้นก็คือ เมื่อเกิดปัญหาใหญ่ๆ ขึ้นมา ก็ไม่มีคำตอบสำหรับการแก้ไขปัญหา นั้นๆ เพราะไม่มีการสร้างความรู้สำรองหน้าไว้ก่อน ทำให้เสียงบประมาณจำนวนมากในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า อย่างกรณีปัญหาเรื่องกุ้งตายด่วน ส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างมหาศาลต่อเนื่อง แต่ในรัฐบาลนี้เป็นสิ่งที่น่าดีใจ ที่จัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยมากที่สุดเท่าที่มีมาคือกว่า 2.5 หมื่นล้านบาท จะทำให้งานวิจัยน่าจะขยับได้มากขึ้น

“ปัญหาด้านการเกษตรของประเทศไทยในวันนี้ มีทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่และปัญหาเรื้อรังที่เกิดขึ้นมานานแล้ว แต่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ สิ่งเหล่านี้ต้องตัดสินใจที่ถูกต้อง รวมทั้งต้องมีข้อมูลหรือความรู้ที่ได้มาจากการค้นคว้าวิจัยมาสนับสนุนอย่างเพียงพอ ซึ่งผมมองว่า ทิศทางการวิจัยภาคการเกษตรในระยะอันใกล้นี้ น่าจะครอบคลุม 3 ด้าน คือ การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเฉพาะ

หน้าของสินค้าเกษตรสำคัญบางชนิด อย่างที่สองคือ การเตรียมการเพื่อแก้ไขปัญหาระยะปานกลาง และระยะยาว และอย่างที่สอง สร้างทางเลือกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ จากสินค้าเกษตร เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้ง 3 ด้านนี้จะเป็นแนวทางหลักของการทำงานวิจัยด้านการเกษตร” รศ.ดร.พีรเดช กล่าว

ถึงเวลาที่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องและสถาบันการศึกษาจะต้องทุ่มเทงานวิจัยภาคการเกษตร ที่เน้นในการนำไปสู่ภาคปฏิบัติจริง ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะแก้ปัญหาภาคการเกษตรได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนในอนาคต